



ฉบับที่ ๒๔ ปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

คลินิกเทคโนโลยี ลงพื้นที่ให้บริการคำปรึกษาวิชาการ จ.พิจิตร
เชิญชวนอาจารย์ มรพส.ส่งข้อเสนอโครงการฯ วิจัยต่อยอดหมู่บ้านวิทยาศาสตร์



เมื่อวันจันทร์ที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ทางคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ดำเนินโครงการ ให้บริการคำปรึกษาทางวิชาการ ณ สถานประกอบการกลุ่ม OTOP ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ นำโดย ผศ.ดร.น้ำทิพย์ วงษ์ประทีป และ ผศ.ทรงพรณ สันข์ทรัพย์ อาจารย์ที่ปรึกษาในเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีฯ ซึ่งทางอาจารย์ได้เข้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน แปรรูปข้าวบ้านสระบัว อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร และกลุ่มสตรีสหกรณ์บึงสีไฟ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร เพื่อสำรวจข้อมูล OTOP และให้คำปรึกษาตามความต้องการของกลุ่ม

จากการที่ได้ดำเนินโครงการดังกล่าว ทางคลินิกเทคโนโลยี มรพส. ขอเชิญชวนคณาจารย์ส่งข้อเสนอโครงการ เกี่ยวกับการถ่ายทอดเทคโนโลยี การวิจัยต่อยอด หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อขอรับการสนับสนุน งบประมาณในปี 2556

สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ วิชาวิ เกரியศักดิ์ศรี (เก้) เจ้าหน้าที่สำนักงานคลินิกเทคโนโลยี มรพส. สถาบันวิจัย และพัฒนา หมายเลขภายใน ๐-๕๕๒๖-๗๐๐ ต่อ ๗๒๒๖, ๐-๕๕๒๖-๗๐๓๘ หรือ E-mail : pickykae_29@hotmail.com

☆☆☆สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก ได้จัดโครงการพัฒนาอุดมการณ์สมาชิกเข้าใหม่ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ บทบาทหน้าที่ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของสมาชิก วันศุกร์ที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๒.๐๐น. ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพิษณุโลก

จึงขอเรียนเชิญสมาชิกใหม่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เข้าร่วมประชุมในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียง ☆☆☆

คทอ. ร่วมกับ บ.สิงห์ จัดเสวนา “ดีไซน์...ให้เป็นจริง” จุดประกายแรงบันดาลใจนอกแบบรุ่นใหม่ของแวดวงอุตสาหกรรมแฟชั่น



เมื่อวันที่ ๑๐ ก.ค.ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ บริษัทสิงห์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดกิจกรรม Road Show ของโครงการ Singha Life Awards โดยมี ผศ.สมบัติ พรหมเสน รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัตร พัฒนะ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ, อ.เพียรพิน ก่อวุฒิพงศ์ คณบดี คทอ. คณาจารย์และนักศึกษา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

กิจกรรมภายในงานได้จัดเสวนาให้ความรู้ในหัวข้อ “ดีไซน์ ... เป็นจริง” วิทยากรโดย คุณชลวิทย์ สุขอุดม ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บ.สิงห์ ซึ่งมีการนำเสนอแนวทางให้นักศึกษาได้เตรียมตัวพัฒนาตนเองและสร้างแรงบันดาลใจในการประกอบอาชีพ พร้อมทั้งจะก้าวสู่โลกของการทำงานจริง นอกจากนี้ภายในงานจัดบูธเพื่อการประชาสัมพันธ์โครงการและกิจกรรมสร้างจินตนาการให้กับนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์

สำหรับ โครงการ Singha Life Awards เป็นโครงการเพื่อการศึกษา ภายใต้แนวคิด “คุณภาพคน คุณภาพสังคม” ส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ ที่มีใจรักงานด้านการออกแบบและสนใจด้านแฟชั่น มีเวทีสำหรับแสดงศักยภาพ นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และเริ่มต้นก้าวสู่ “อนาคต” โดยในปี ๒๕๕๕ นี้ ได้จัดเป็นปีที่ ๓ ของโครงการ โดยจัดประกวดการออกแบบเครื่องแต่งกาย และการออกแบบ Accessory ดังนั้น จึงขอเชิญนักศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศและผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่ ๒ กรกฎาคม - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ติดตามรายละเอียดได้ที่ www.singhalife.com/singhalifeawards **“มาร่วมดีไซน์ชีวิตของคุณ”**

นายปรัชญา ใจรักษ์ และ นายณัฐพงษ์ เขียวพุ่มพวง นักศึกษาฝึกประสบการณ์สาขาวิชาภาษาไทย ศศ.บ./๕๒ : ข่าว-ภาพ